

## BÁO CÁO

### Thẩm tra báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Công văn số 54/TTTHĐND-CV, ngày 10/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 HĐND khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Pháp chế HĐND huyện đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 796/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện về kết quả công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### 1. Kết quả thẩm tra

Ban Pháp chế thống nhất với các nội dung đánh giá tại Báo cáo số 796 của UBND huyện. Năm 2023, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. Trong công tác chỉ đạo, điều hành luôn bám sát các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy; các nội dung công tác PCTN được triển khai thực hiện đúng theo Chương trình công tác đề ra và có những chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra đã được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, các cuộc thanh tra được triển khai kịp thời, đúng trình tự thủ tục và đảm bảo tiến độ đề ra... Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền sai phạm là **670.258.412** đồng; kiến nghị thu hồi nộp NSNN **431.131.092** đồng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên gắn với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực tiếp tục phát huy; các quy định về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ. Công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định đã được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng yêu cầu. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện theo kế hoạch.

#### 2. Ý kiến của Ban pháp chế

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với những đánh giá về tồn tại, hạn chế tại Báo cáo số 796/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện, tuy nhiên qua nghiên cứu nội dung báo cáo cho thấy công tác PCTN vẫn còn tồn tại hạn chế sau: Công tác thanh toán lệ phí qua hệ thống trực tuyến khi giải quyết TTHC của công dân tại một số đơn vị chưa được thực hiện theo quy định.

### 3. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc việc thanh toán lệ phí qua hệ thống trực tuyến khi giải quyết TTHC của công dân.

Phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, tài chính ngân sách..

Đề nghị đánh giá bổ sung thêm công tác phê chuẩn các chức danh lãnh đạo quản lý các xã Mường Hoong, Thị trấn, Đăk Kroong, Đăk Môn.

Đề nghị đánh giá rõ số liệu số người có nghĩa vụ kê khai tài sản; số người đã kê khai tài sản.

Ban Pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 6 xem xét./.

#### **Nơi nhận**

- TT HĐND huyện (b/cáo);
- UBND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Trọng Từ**